

อดีตเพื่ออนาคต : คณะมนุษยศาสตร์



คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมมีชื่อว่า คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ.2497

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในเวลาต่อมาเพื่อให้จัดตั้งเป็นคณะนั้น ได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์เดิม ออกมาเป็น 2 คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2518 กำหนดให้มีหน่วยงานราชการในคณะมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยงานด้วยกัน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะ (2) ภาควิชาจิตวิทยา (3) ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาภาษาตะวันตก (6) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (7) ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ (8) ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการให้มีคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2518 ซึ่งถือเป็นสถาปนาของคณะฯ

ในปี พ.ศ.2536 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมและภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ และในปีเดียวกัน คณะมนุษยศาสตร์ก็ได้จัดตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาควิชาคือ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์จึงประกอบด้วยภาควิชา 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อภาควิชาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทย และ ภาษาตะวันออก และภาควิชาภาษาศาสตร์

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต มีสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ทางการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการออกแบบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ



สื่อสารนานาชาติ และสาขาภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาอเมริกันศึกษา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก วิชาเอกปรัชญาและศาสนา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ การศึกษาระดับบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอน มีทั้งสิ้น 12 วิชาโท ได้แก่ วิชาโทจิตวิทยา วิชาโทปรัชญาและศาสนา วิชาโทภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทวาทการ วิชาโทภาษาจีน วิชาโทภาษาญี่ปุ่น วิชาโทภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาเขมร วิชาโทภาษาศาสตร์



คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งหวังจะพัฒนาการบริหารจัดการและเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ เพื่อมีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคมเพิ่มขึ้น ด้วยการวางเป้าหมายของการพัฒนาการบริหารจัดการให้สมดุลใน 4 ด้าน ดังนี้

1. การเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความทันสมัยเท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยได้เริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพซึ่งอาศัยความร่วมมือระหว่างภาควิชา ในขณะที่เดียวกันก็จะสร้างและพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ให้มีองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ แสวงหาความร่วมมือทั้งในระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ทางวิชาการ และกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด เลือกรสร ปรับใช้ความรู้อย่างทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ยังคงตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความสมดุลในสังคมด้วยองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

2. การวิจัย

คณะฯ จะเน้นการวิจัยแบบประยุกต์เพื่อนำผลไปใช้กับสังคมให้มากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงจะวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคม อีกทั้งจะใช้งานวิจัยเป็นฐานสำคัญของการวางแผนและพัฒนาในทุกๆ ด้าน

3. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะฯ มีบทบาทของการเป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะเน้นกระบวนการในการถ่ายทอดสาระทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ตลอดจนบุคลากรได้เข้าถึง และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม

4. การบริการชุมชน

ปัจจุบัน คณะฯ มีโครงการบริการชุมชนในทุกสาขาวิชา ซึ่งคณะฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็มีแผนงานที่จะขยายงานบริการชุมชนให้มีความหลากหลาย ขยายเครือข่ายงานบริการชุมชนให้สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของสังคม อีกทั้งจัดระบบบริหารจัดการงานริเริ่มของคณะฯ ให้อยู่ในรูปของศูนย์ภาษาและมนุษยศาสตร์ เพื่อให้องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะณะในการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และองค์ความรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

